

สารบัญ

☞ สารจากบรรณาธิการ	
กองบรรณาธิการ	
☞ บทบรรณาธิการ	
ศิริมา ลีละวงศ์	
☞ รายงานการศึกษาวิจัย	
การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของพยาบาลวิชาชีพ : การวิจัยและพัฒนา กัลยารัตน์ วรรณวงศ์, สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, กาญจนา ดาวประเสริฐ, รัตนาภรณ์ รักษาดี	1
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดทำงานนอกบ้านต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน และพฤติกรรมกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เกษร ทับทอง, พัชรินทร์ วิริยะศิริสกุล	13
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท สรินดา น้อยสุข, พิมพ์พิมล เรืองฤทธิ์	25
ผลของการใช้ภาพถ่ายจอประสาทตาพร้อมกับการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลละอูน จังหวัดระนอง กษมล นิตโสมภณ, ศิราณีย์ ช่วยชนะ	34
การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, แสงนภา พรไทย, ญัฐฐากุล บึงกุ่ม, อัญชลี อ้วนแก้ว, พวงผกา อินทร์เอี่ยม	43
การพัฒนารูปแบบการดูแลระดับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ Laminectomy โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภัทรภร ดิยสถาพร	51
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 2 สิดานันท์ ศรีใจวงศ์, ดุจเดือน เขียวเหลือง, ปฐพร แสงเขียว, สืบตระกูล ต้นดลานุกูล	61
การกำกับตนเอง ความสุขในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปิยะนุช บังเอิญ, อีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน	74
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับวิสัญญีพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล ภายใต้การระดับความรู้สึกแบบทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ทัศนีย์ บุญวานิตย์, ศรีนรา ทองมี, ชนิกานต์ พละศักดิ์, สกฤณา รุ่งเรือง, คำบิ่น แก้วกนก	82
การพัฒนาแบบการดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะ วรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์	95
☞ บทความวิชาการ	
ภาวะสุขภาพพระสงฆ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นจากสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมลาอนามัย ณัชศฟ้า หลงผาสุข, อภิวัฒน์ อ่อนนิม	106
การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่มีภาวะช็อกเนื่องจากตกเลือดหลังคลอด สินีนางุ ทิพย์มุสิก	114